

คำประกาศเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประจำปีการศึกษา 2556
นายอมเรศ ศิลาอ่อน
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายอมเรศ ศิลาอ่อน ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจากนั้นได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศรีธรรมาสมุทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย และวิทยาลัยเซนต์แอนนิชเปิด ประเทศอังกฤษ ตามลำดับ และสำเร็จการศึกษาปละสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2500 และ Advanced Management Program, Harvard Business School จากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2517

ด้านชีวิตการงาน ได้เริ่มราชการในปี พ.ศ. 2500 เป็นพนักงานประจำกองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต่อมาได้ลาออกไปทำงานกับบริษัทเชลล์ ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารที่สำคัญอีกหลายตำแหน่ง ของเครือซีเมนต์ไทย เช่น ผู้จัดการใหญ่บริษัท สยามคราฟท์ จำกัดและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ตามลำดับ และได้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองโดยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 2 สมัย และรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน อีก 2 สมัย

นอกจากนี้ยังเคยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ประธานองค์การเพื่อปฏิรูประบบสถาบันทางการเงิน (ปรส.) กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ในด้านสังคมได้เคยทำหน้าที่เลขาธิการกิตติมศักดิ์สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ รวมทั้งที่ปรึกษาของสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย และ อัสสัมชัญพาณิชยวิทยาลัย

หลังจากเกษียณอายุราชการจากองค์การประเมินผลและกำหนดมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)แล้ว ท่านยังได้มีความอุตสาหะวิริยะศึกษาพระอภิธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องใช้เวลา 7 ปี ครึ่ง จนจบหลักสูตร และได้รับปริญญาอภิธรรมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ด้านเกียรติประวัติ ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ในปี 2534 นอกจากนี้ยังได้ทำคุณประโยชน์และต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ ซึ่งทำให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานตามลำดับ

จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เป็นที่ประจักษ์ได้สำหรับท่านเป็นผู้มีหลักการสำคัญในการทำงาน คือ รู้จักหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง ต้องรู้จักสร้างตน สร้างคน สร้างคณะทำงาน สร้างสถาบัน ประกอบกับการเป็นนักอ่าน นักคิดวิเคราะห์ ทำให้ท่านมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการพิจารณาประเด็นต่างๆอย่างรอบด้าน ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ จึงเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอมเรศ ศิลาอ่อน ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป